

## PHỤ LỤC

### PHÂN CÔNG MỘT SỐ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN VỀ QUYỀN TRẺ EM CỦA LIÊN HỢP QUỐC

(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày tháng 3 năm 2025 của UBND huyện Tam Đường)

STT	Nhiệm vụ thực hiện các nội dung khuyến nghị	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
<b>I</b>	<b>Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội</b>			
1	Truyền thông, nâng cao năng lực về Luật Trẻ em, Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phát triển đội ngũ nhân viên công tác xã hội.	Văn phòng HĐND và UBND huyện	Các cơ quan, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
2	Truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng, bảo đảm mọi trẻ em được đăng ký khai sinh và có quốc tịch theo quy định.	Phòng Tư pháp	Các cơ quan, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
3	Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai thông qua việc đưa nội dung giáo dục về quyền và bổn phận của trẻ em trong chương trình giảng dạy của nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Các cơ quan liên quan; các trường học trên địa bàn huyện	Thường xuyên
4	Nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán trẻ em.	UBND các xã, thị trấn (Công an các xã, thị trấn)	Các cơ quan liên quan	Thường xuyên
<b>II</b>	<b>Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp liên ngành và xây dựng, triển khai mô hình bảo đảm thực hiện quyền trẻ em</b>			
1	Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho viên chức tư vấn học sinh; xây dựng và nhân rộng mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý cho học sinh, học sinh dân tộc thiểu số.	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Các cơ quan liên quan; các trường học trên địa bàn huyện	Thường xuyên
2	Nâng cao kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; thúc đẩy doanh nghiệp phát triển các sản phẩm, dịch vụ bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.	Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin	Các cơ quan liên quan; các trường học trên địa bàn huyện	Thường xuyên
<b>III</b>	<b>Triển khai dịch vụ đáp ứng thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em</b>			
1	Tổ chức triển khai các chính sách trợ giúp xã hội, an sinh xã hội bảo đảm mức sống tối thiểu cho trẻ em. Phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột, tai nạn, thương tích, mua bán trẻ em. Nghiên cứu xây dựng, triển khai các dịch vụ dễ tiếp cận, thân thiện với trẻ em: chăm sóc thay thế, tiêu chuẩn chăm sóc tối thiểu; hỗ trợ, can thiệp trẻ em khuyết tật; giáo dục nghề nghiệp; tư vấn tâm lý, tái hòa nhập cộng đồng; cai nghiện ma túy. Thúc đẩy sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.	Văn phòng HĐND và UBND huyện	Các cơ quan, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên

2	Tập huấn, lồng ghép nội dung giảng dạy về quyền trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng, chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Nâng cao chất lượng giáo dục; duy trì, mở rộng chương trình giáo dục đa ngôn ngữ ở các trường vùng sâu, vùng xa; hoàn thành phổ cập giáo dục các cấp học, tăng tỷ lệ học sinh nhập học, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học; bảo đảm cho trẻ em khuyết tật được giáo dục hòa nhập; phòng, chống bạo lực học đường.	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Trung tâm Y tế huyện, Các cơ quan liên quan; các trường học trên địa bàn huyện	Thường xuyên
3	Tăng cường tiếp cận các dịch vụ y tế cơ chất lượng; phòng, chống suy dinh dưỡng, thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ; giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh; phòng, điều trị HIV/AIDS, bệnh lao, bệnh phong ở trẻ em; chống kỳ thị trẻ em bị nhiễm, ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Nghiên cứu, đánh giá các rối loạn sức khỏe tâm thần ở trẻ em, đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề tự tử, tự làm hại bản thân ở trẻ em. Bảo đảm trẻ em gái là người chưa thành niên được tiếp cận các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; phòng, chống <del>tác hại của rượu, bia, thuốc lá, ma túy ở trẻ em</del>	Văn phòng HĐND và UBND huyện	Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
4	Bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em và phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi áp dụng các biện pháp giam giữ để thi hành Bộ luật Hình sự. Bảo đảm trẻ em được khiếu nại một cách bí mật, thân thiện trong các cơ sở giam giữ; điều tra thân thiện với trẻ em và phối hợp liên ngành trong điều tra các vụ án bạo hành, xâm hại <del>tình dục, mua bán trẻ em.</del>	UBND các xã, thị trấn (Công an các xã, thị trấn)	Các cơ quan, ban ngành liên quan	Thường xuyên
5	Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của tình trạng tảo hôn.	Phòng Dân tộc và Tôn giáo; Trung tâm Y tế huyện	Các cơ quan, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
6	Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của trẻ em.	Phòng Dân tộc và Tôn giáo	Các cơ quan, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
7	Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, giảm mức độ ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em.	Phòng Nông nghiệp và Môi trường	Các cơ quan, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
8	Phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.	Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin	Các cơ quan, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
9	Bảo đảm trẻ em được vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao phù hợp lứa tuổi; trẻ em dân tộc thiểu số được bảo tồn bản sắc của mình; phòng, chống xâm hại trẻ em trong hoạt động du lịch.	Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin	Các cơ quan, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
<b>IV</b>	<b>Kiểm tra, thanh tra, xây dựng cơ sở dữ liệu về trẻ em</b>			
1	Tổng hợp báo cáo trình UBND huyện báo cáo Chính phủ về thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em vào năm 2027.	Văn phòng HĐND và	Các cơ quan, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
<b>V</b>	<b>Nguồn lực thực hiện</b>			
1	Đảm bảo nguồn lực thực hiện quyền trẻ em và các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách theo quy định	Phòng Tài chính - Kế hoạch	Các cơ quan, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn	Hàng năm